

มติ ครม.ที่ภูเก็ต

● นำเสนอเมื่อ 22 มี.ค. 2555

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

การดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

ครม.พิจารณาการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบาย ๑ คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ ๑ นักเรียน โดย ร.ม.ว.ศ.ช.ประธานกรรมการฯ เสนอ แลว่ามีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) แบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ที่เสนอโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ ครม.ได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยให้เป็นไปตามรูปแบบที่เป็นผลจากการเจรจากับฝ่ายจีนตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารนโยบาย ๑ คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ ๑ นักเรียน

๒. กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิดความล่าช้า
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ
เห็นชอบตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการของ กต. และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการไว้

๓. เห็นชอบให้ ทก. จัดทำความตกลงจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
กับบริษัทผู้ขายของจีนที่ได้รับคัดเลือก ตามกระบวนการและขั้นตอนที่ได้ดำเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนตามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ลงนามเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของทางการไทยและจีน
และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงนามความตกลงจัดซื้อ
ที่สำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว กับบริษัทจีนที่ได้รับคัดเลือก

สำหรับในเรื่องภาษีคณะรัฐมนตรีให้จัดเก็บตามปกติ
โดยรัฐบาลจะตั้งงบประมาณชดเชยในส่วนที่เป็นภาษีคืนให้

ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กรม.เห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

๑.

เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาของรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รวม ๔ จังหวัด
โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดโครงการและรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีไปดำเนินการ

๒. เห็นชอบโครงการที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที
โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำรายละเอียดคำขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕
จัดส่งให้สำนักงานงบประมาณโดยเร่งด่วน

๓.

เห็นชอบตามความเห็นและข้อสั่งการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากโครงการในพื้นที่ดำเนินงานของรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. มีรายละเอียดดังนี้

จังหวัดกระบี่ มีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ลงพื้นที่จำนวน ๔ คน
ซึ่งได้รับทราบขอเสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเลอันดามันในพื้นที่จังหวัดกระบี่
และมอบให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับจังหวัดกระบี่ ศึกษาโครงการและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จังหวัดพังงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เห็นควรดำเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอันดามันเพิ่มเติม
ประกอบด้วยทำความเข้าใจกับชุมชนในการจัดระเบียบการขนส่งบนเกาะ
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งรัดโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำมายังเกาะปันหยี
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนการขุดลอกคลองพังงา ให้บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
เพิ่มความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนบนเกาะปันหยี
ให้มีการศึกษาและวางยุทธศาสตร์ในเรื่องแผนการตลาด การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP มาจำหน่าย
และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนบริเวณรอบอ่าวพังงา
และให้สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาเร่งรัดดำเนินการโครงการศูนย์ ICT ชุมชน

ที่มา <http://www.moe.go.th/websm/2012/mar/088.html>